



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อวัสดุอุปกรณ์การประชุม โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองบริหารการสาธารณสุข ได้มีโครงการ
ชื่อวัสดุอุปกรณ์การประชุม โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service
Plan Sharing) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ชื่อวัสดุอุปกรณ์การประชุม โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan Sharing) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ กิจทวีทรัพย์ โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๕๐๘.๔๐ บาท (สามหมื่นหกพันห้าร้อยแปดบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางเกวลิณ ชื่นเจริญสุข)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

<p>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	
<p>ชื่อหน่วยงาน : กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วัน/เดือน/ปี : ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อวัสดุอุปกรณ์การประชุม โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อวัสดุอุปกรณ์การประชุม โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง</p>	
<p>Linkภายนอก: หมายเหตุ:</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ศศนภ. (นางสาวพจนาล โพธิ์พักตร์) นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗...</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง / (นางเกรกสิน ชื่นเจริญสุข) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ศศนภ. (นางสาวพจนาล โพธิ์พักตร์) นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗...</p>	